

Số: 4181 /TCT-DNL
V/v ưu đãi thuế TNDN đối
với Công ty xi măng Nghi
Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 2100/CT-KT1 ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Cục Thuế Thanh Hóa về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty xi măng Nghi Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Phần I Thông tư số 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì: Các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong KKT Nghi Sơn được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp. Chế độ tài chính nêu trên chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bàn KKT Nghi Sơn. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKT Nghi Sơn và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKT Nghi Sơn làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các hoạt động, sản xuất kinh doanh không tiến hành trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn thì không được hưởng ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 08/2007/TT-BTC.

Hoạt động mua sản phẩm xi măng từ Công ty xi măng Nghi Sơn sau đó tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động mua xi măng rời từ Công ty xi măng Nghi Sơn về gia công (đóng bao) sau đó tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh của Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động được tiến hành ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn vì: Công ty xi măng Nghi Sơn viết hóa đơn Giá trị gia tăng cho Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hóa đơn Giá trị gia tăng đăng ký sử dụng tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và khai thuế Giá trị gia tăng đầu ra tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hóa đơn Giá trị gia tăng này để khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Khi bán xi măng, Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh viết hóa đơn Giá trị gia tăng đăng ký sử dụng tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho khách hàng.

Do vậy, thu nhập của Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại TP Hồ Chí Minh có được từ hoạt động mua sản phẩm xi măng từ Công ty xi măng Nghi Sơn

sau đó tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động mua xi măng rời từ Công ty xi măng Nghi Sơn về gia công (đóng bao) sau đó tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh không được hưởng ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 08/2007/TT- BTC vì đây là hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (02b)6

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Cao Anh Tuấn

www.LuatVietnam.vn